

การรักษาโต๊ะคอมให้ใช้งานได้นาน

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ย. 2564

สำหรับคนทำงานหรือเกมเมอร์ **โต๊ะคอม** เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากโต๊ะคอมของคุณมีความรกรกปรกให้เกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบนำอาหารหรือเครื่องดื่มมาทานบนโต๊ะคอมเป็นประจำ จะต้องเกิดปัญหาเรื่องของมดหรือแมลงต่าง ๆ เขามาก่อกรวนอย่างแน่นอน ทำให้การทำความสะอาดโต๊ะคอมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นวันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีการรักษาและทำความสะอาดโต๊ะคอม ให้ดูสะอาดเหมือนใหม่ และใช้งานได้นานมากที่สุด ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย

1. ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อเช็ดทำความสะอาดโต๊ะคอมเรียบร้อยแล้ว คอมพิวเตอร์ก็ควรเช็ดทำความสะอาดด้วยเช่นกัน โดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดให้ทั่วทุกซอกทุกมุม (ปิดคอมและถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง ก่อนการทำความสะอาด) เพื่อทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่น ควรทำความสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อความสะอาดอย่างทั่วถึง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโต๊ะคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณสะอาดอย่างแน่นอน

2. ทำความสะอาดคีย์บอร์ด

คีย์บอร์ดมักเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และทำความสะอาดได้ยาก โดยวิธีการที่รวดเร็ว คุณสามารถหาโบลเวอร์มาเป่าฝุ่น เป็นวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับคนที่ต้องการความรวดเร็ว เมื่อทำการเป่าฝุ่นเรียบร้อยแล้ว นำผ้าชุบน้ำมาเช็ดบริเวณคีย์บอร์ดเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกบนคีย์บอร์ด และการทำความสะอาดคีย์บอร์ดจะต้องมีการตรวจสอบว่าทำความสะอาดได้อย่างหมดจด เพื่อไม่ให้เชื้อโรคติดค้างอยู่ในคีย์บอร์ด เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีต่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

3. ทำความสะอาดปลั๊กไฟ

แน่นอนว่าโต๊ะคอมจะต้องมีปลั๊กไฟเอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เราแนะนำให้มีการทำความสะอาดปลั๊กไฟด้วย เพราะปลั๊กไฟเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ส่งกระแสไฟฟ้า หากมีสิ่งสกปรกไปอุดตันในปลั๊กไฟ จะส่งผลเสียทำให้ปลั๊กไฟเสียหายหรือจ่ายไฟฟ้าได้ไม่มีประสิทธิภาพ โดยการทำความสะอาดง่าย ๆ แค่ใช้ผ้าแห้ง เช็ดฝุ่นออก ก่อนทำความสะอาดต้องมั่นใจว่าปลั๊กไฟไม่ได้อยู่ในช่องเสียบหรือถอดปลั๊กทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ในการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์จะต้องปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกวัน หากไม่มีการทำความสะอาดเลย จะส่งผลให้เกิดเชื้อโรคภายในคอมพิวเตอร์ส่งมาในร่างกายของเราได้ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ การทำความสะอาดจึงควรทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดีและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น

ในการเลือกซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ต้องคำนึงถึงขนาดพื้นที่ภายในห้องด้วย ถ้าห้องของคุณมีขนาดเล็ก

ควรเลือกโต๊ะคอมที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป เพื่อไม่ให้ไปเกะกะขวางทางเดินภายในห้อง และคุณควรวางตำแหน่งของโต๊ะคอมพีวเดอรืให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยการวางชิดเข้ามาให้เรียบร้อย เพื่อความสวยงาม และประหยัดพื้นที่ภายในห้องให้ได้มากที่สุด เพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีโต๊ะคอมพีวเดอรืที่มีประสิทธิภาพช่วยสนับสนุนในการทำงานให้กับคุณได้อย่างเต็มที่

โต๊ะคอมพีวเดอรืมีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ มีทั้งทรงสูง ทรงเตี้ย รูปตัวแอล และรูปทรงอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นการเลือกซื้อโต๊ะคอมพีวเดอรืจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับผู้ใช้มากที่สุด สำหรับคนที่ไม่ม่ประสบการณ์ในการเลือกซื้อโต๊ะ อาจจะเป็นเรื่องยากในการหาโต๊ะคอมพีวเดอรืที่ใช้สำหรับตนเอง ดังนั้นเราแนะนำสำคนที่กำลังมองหาโต๊ะคอมพีวเดอรืซักหนึ่งตัว ให้ศึกษาหาข้อมูลให้รอบคอบก่อนเสมอ จะช่วยให้คุณสามารุตัดสินใจเลือกซื้อโต๊ะคอมพีวเดอรืได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น และคุ้มค่าในการใช้งานในระยะยาว ถึงแม้ว่าโต๊ะคอมพีวเดอรืจะมีราคาแพงหรือสวยงามเพียงใด หากขาดการดูแลรักษาหรือทำคามสะอาดจะส่งผลให้โต๊ะคอมของคุณไม่มีคุณภาพ และเกิดผลเสียต่อการทำงานได้

ที่มา <https://ofisu.co.th/โต๊ะคอมพีวเดอรื/>